

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๓.๑/ว ๒๘๓๓



สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๑/ว ๒๑๘๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๒๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยสามารถเข้าปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น

ในการนี้ กรมบัญชีกลางแจ้งว่า เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในระบบ NEW GFMS Thai ได้ตามสิทธิที่ได้รับ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานที่กำหนด โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานที่ได้รับสิทธิในการเข้าปฏิบัติงานในระบบ NEW GFMS Thai สามารถตรวจเช็ครายละเอียดประเภทสิทธิในการใช้งานในระบบ NEW GFMS Thai

๒. การเข้าปฏิบัติงานในระบบ NEW GFMS Thai ให้ผู้มีสิทธิปฏิบัติงาน ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ <https://portal.gfmis.go.th> โดยให้ผู้ใช้งานทุกประเภทลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ NEW GFMS Thai โดยให้แนบคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิ ซึ่งควรพิจารณาโดยคำนึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคล รวมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาในระบบ NEW GFMS Thai โดยจะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรณีไม่มีการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจส่งผลให้เกิดการระงับสิทธิได้

๓. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิใช้งาน หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้มีสิทธิใช้งาน หรือกรณี GFMS Token Key หมดอายุ หรือต้องการปลดล็อค GFMS Token Key หรือ GFMS Token Key ขำรุด หรือสูญหาย หรือต้องการปลดล็อครหัสผ่านของรหัสผู้ใช้งาน ในระบบ NEW GFMS Thai ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบ NEW GFMS Thai

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลางได้จากเว็บไซต์ <http://www.fidi.moi.go.th>
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มงานการเงิน > ระบบ NEW GFMS Thai” หรือ QR Code ทำหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองคลัง

กลุ่มงานการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๑๔๑ ต่อ ๕๐๙๖๘, ๕๐๓๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๓๘



สิ่งที่ส่งมาด้วย